



Tin nhắn này được đăng bằng English, Русский, Soomaali, Español, 简体中文, Tiếng Việt tại: <https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Ngày 7 tháng 2 năm 2022

Đến: Tất cả các Đối tác & Nhà Cung cấp Dịch vụ ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

Về vấn đề: Tình trạng Khẩn cấp về Sức khỏe Cộng đồng Liên bang được Mở rộng

Chính phủ liên bang đã gia hạn tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, hoặc PHE (Public Health Emergency), thêm ba tháng - cho đến giữa tháng 4 năm 2022. PHE ban đầu dự kiến kết thúc vào giữa tháng 1 năm 2022.

Điều này có nghĩa là Oregon sẽ mở rộng "ủy quyền khẩn cấp" đối với một số dịch vụ sau được kết nối với PHE liên bang:

- Cho phép một số cha mẹ/người giám hộ của trẻ em bị khuyết tật trí tuệ và phát triển (I/DD) được làm Nhân viên Hỗ trợ Cá nhân (Personal Support Workers - PSW) và Chuyên gia Hỗ trợ Trực tiếp (Direct Support Professionals - DSP) được trả công cho con cái vị thành niên của họ. Ủy quyền khẩn cấp này đã được cấp cho Oregon do đại dịch PHE và COVID-19 của liên bang. ODDS đã tổ chức [hội thảo trên mạng \(webinar\) vào ngày 12 tháng 12](#) và trả lời các câu hỏi về cơ cấu tài trợ của Oregon và lý do tại sao các quy tắc của chúng tôi không cho phép chúng tôi biến điều này thành một tùy chọn vĩnh viễn.
- Cho phép các cuộc họp Kế hoạch Hỗ trợ Cá nhân (Individual Support Plan - ISP) từ xa và thăm khám qua điện thoại.
- Cho phép sử dụng chữ ký điện tử hoặc bằng lời nói để bảo vệ sức khỏe và an toàn trong mùa đại dịch COVID-19.

ODDS sẽ cung cấp càng nhiều thông báo càng tốt khi chúng tôi có thông báo chính thức về việc kết thúc PHE.

Trân trọng,



Lilia Teninty

Giám đốc

Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

*Các Thông Điệp trước đây của Giám đốc hiện có sẵn tại trang mạng*

<http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

*Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc Twitter @OregonODDS và tham khảo trang web của chúng tôi.*

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận tất cả các cuộc gọi chuyển tiếp hoặc quý vị có thể gọi số 711 (đường dây dành cho người khiếm thính hoặc khuyết tật phát âm).